

# ด่วนที่สุด

ที่ พล ๐๐๒๓.๓/ว ๑๗๓๓



ศาลากลางจังหวัดพิษณุโลก  
ถนนวังจันทร์ พล ๖๕๐๐๐

๒๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓

เรื่อง ชักซ้อมแนวทางการสนับสนุนการดำเนินโครงการเพิ่มทักษะด้านอาชีพแก่นักเรียนครอบครัวยากจน  
ที่ไม่ได้เรียนต่อหลังจบการศึกษาภาคบังคับ

เรียน นายกองค้การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก และนายกเทศมนตรีนครพิษณุโลก

อ้างถึง ๑. หนังสือจังหวัดพิษณุโลก พล ๐๐๒๓.๓/ว ๖๔๖๗ ลงวันที่ ๒๒ ตุลาคม ๒๕๖๒

๒. หนังสือจังหวัดพิษณุโลก พล ๐๐๒๓.๓/ว ๑๙๙ ลงวันที่ ๘ มกราคม ๒๕๖๓

สิ่งที่ส่งมาด้วย สำเนาหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๑๖.๓/ว ๒๒๖  
ลงวันที่ ๒๓ มกราคม ๒๕๖๓ จำนวน ๑ ชุด

ตามที่จังหวัดพิษณุโลกแจ้งให้ทราบว่า กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ขับเคลื่อนการดำเนินงานตามกรอบและแนวทางความร่วมมือตามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือระหว่างผู้ตรวจการแผ่นดินกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องโครงการเพิ่มทักษะด้านอาชีพแก่นักเรียนครอบครัวยากจนที่ไม่ได้เรียนต่อหลังจบการศึกษาภาคบังคับ และจังหวัดพิษณุโลกได้ประชาสัมพันธ์เว็บไซต์การดำเนินโครงการเพิ่มทักษะด้านอาชีพแก่นักเรียนครอบครัวยากจนที่ไม่ได้เรียนต่อหลังจบการศึกษาภาคบังคับให้หน่วยงาน คณะกรรมการขับเคลื่อนโครงการฯ และผู้ปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องตลอดจนผู้สนใจทราบ ความละเอียดแจ้งแล้ว นั้น

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นแจ้งว่า ได้รับแจ้งจากสำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดินว่า จากการติดตามผลการดำเนินการตามโครงการเพิ่มทักษะด้านอาชีพแก่นักเรียนครอบครัวยากจนที่ไม่ได้เรียนต่อหลังจบการศึกษาภาคบังคับในจังหวัดต่าง ๆ พบว่าองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหลายแห่งยังไม่ทราบแนวทางการปฏิบัติในการสนับสนุนโรงเรียนมัธยมศึกษาหรือโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษาในพื้นที่ที่จะนำนักเรียนกลุ่มเป้าหมายไปศึกษาดูงาน และเข้ารับการอบรมที่สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัด หรือสถานที่ที่คณะกรรมการระดับจังหวัดกำหนด จึงขอให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดำเนินการ ดังนี้

๑. ดำเนินการตามขั้นตอน และระยะเวลาที่กำหนดตามปฏิทินที่จังหวัดต้องดำเนินการ ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ และคู่มือโครงการเพิ่มทักษะด้านอาชีพแก่นักเรียนครอบครัวยากจนที่ไม่ได้เรียนต่อหลังจบการศึกษาภาคบังคับโดยการดำเนินการตามกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้อง รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

๒. การนำนักเรียนกลุ่มเป้าหมายไปศึกษาดูงานและเข้ารับการอบรมที่สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัด หรือสถานที่ที่คณะกรรมการขับเคลื่อนโครงการเพิ่มทักษะด้านอาชีพแก่นักเรียนครอบครัวยากจนที่ไม่ได้เรียนต่อหลังจบการศึกษาภาคบังคับระดับจังหวัดกำหนด ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นพิจารณาสนับสนุนงบประมาณโดยถือปฏิบัติ ดังนี้

๒.๑ กรณีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นผู้ดำเนินการจัดฝึกอบรมตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๕๗ ข้อ ๔ ซึ่งกำหนดว่า “การฝึกอบรมบุคคลภายนอก” หมายความว่า การฝึกอบรมที่ผู้เข้ารับการฝึกอบรมเกินกึ่งหนึ่งมิใช่เจ้าหน้าที่ท้องถิ่น และข้อ ๗ กำหนดว่า โครงการหรือหลักสูตรการฝึกอบรมที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดหรือจัดร่วมกับหน่วยงานอื่นต้องเป็นเรื่องที่อยู่ในอำนาจหน้าที่โดยค้ำึงถึง

/ความคุ้มค่า...

ความคุ้มค่าในการใช้จ่ายงบประมาณ โดยหากข้อเท็จจริงปรากฏว่าโครงการเพิ่มทักษะด้านอาชีพแก่นักเรียน  
ครอบครัวยากจนที่ไม่ได้เรียนต่อหลังจบการศึกษาภาคบังคับ เป็นอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นก็สามารถจัดทำโครงการฝึกอบรมอาชีพให้แก่นักเรียนครอบครัวยากจนที่ไม่ได้เรียนต่อ  
หลังจบการศึกษาภาคบังคับของโรงเรียนในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและโรงเรียนสังกัดอื่นในเขตพื้นที่  
รับผิดชอบขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้ และหากโครงการฝึกอบรมได้กำหนดกิจกรรมหรือหลักสูตรให้มี  
การดูงานก่อน ระหว่างหรือหลังการฝึกอบรม หากครูและนักเรียนสามารถนำความรู้ที่ได้รับจากการเดินทางไป  
ไปศึกษาดูงาน ณ สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัด หรือสถานที่ที่คณะกรรมการ  
การขับเคลื่อนโครงการดังกล่าวกำหนด มาปรับใช้เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตหรือเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน  
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นก็สามารถเบิกค่าใช้จ่ายในการไปศึกษาดูงานของครูและนักเรียนตามระเบียบ  
ดังกล่าวได้

๒.๒ กรณี สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัด หรือสถานที่  
ที่คณะกรรมการขับเคลื่อนโครงการดังกล่าวกำหนด เป็นผู้ดำเนินการฝึกอบรม องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
ไม่สามารถเบิกค่าใช้จ่ายสำหรับนักเรียนในการเดินทางไปเข้ารับการฝึกอบรม ณ สถานที่ดังกล่าวข้างต้นได้  
เนื่องจากค่าใช้จ่ายสำหรับบุคคลภายนอก ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม  
สามารถเบิกจ่ายได้เฉพาะกรณีที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นผู้จัดเท่านั้น

จึงเรียนมาเพื่อดำเนินการต่อไป

ขอแสดงความนับถือ



(นายชัยพงศ์ เอมะสุวรรณ)

รองผู้ว่าราชการจังหวัด ปฏิบัติราชการแทน

ผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก

สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด

กลุ่มงานส่งเสริมและพัฒนาท้องถิ่น

โทร. ๐๖-๓๒๐๖-๕๙๖๑

โทรสาร ๐-๕๕๒๓-๒๔๙๑

[www.pitloklocal.org/home](http://www.pitloklocal.org/home) (หนังสือราชการ สด.จ.พิษณุโลก)

สิ่งที่ส่งมาด้วยสามารถโหลดได้จาก

[www.pitloklocal.org/home](http://www.pitloklocal.org/home)

"หนังสือราชการ สด.จ.พิษณุโลก"



# ด่วนที่สุด

ที่ มท ๐๘๑๖.๓/ว ๒๒๖

สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดพิษณุโลก  
เลขที่รับ 1050  
วันที่ ๒๕ ม.ค. ๒๕๖๓



- ฝ่ายบริหารทั่วไป
- กลุ่มงานมาตรฐาน
- กลุ่มงานส่งเสริม
- กลุ่มงานกฎหมาย
- กลุ่มงานการคลัง

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น  
ถนนนครราชสีมา กทม. ๑๐๓๐๐

๒๓ มกราคม ๒๕๖๓

เรื่อง ชักซ้อมแนวทางการสนับสนุนการดำเนินโครงการเพิ่มทักษะด้านอาชีพแก่นักเรียนครอบครัวยากจนที่ไม่ได้เรียนต่อหลังจบการศึกษามัธยมศึกษา

เรียน ผู้ว่าราชการจังหวัด ทุกจังหวัด

- อ้างถึง ๑. หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๑๖.๓/ว ๓๙๐๐ ลงวันที่ ๒๕ กันยายน ๒๕๖๒  
๒. หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๑๖.๓/ว ๔๘๘๒ ลงวันที่ ๒๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๒

- สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑. สำเนาหนังสือสำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน ด่วนที่สุด ที่ ผผ ๑๓/๓๙๙ ลงวันที่ ๓ ธันวาคม ๒๕๖๒ จำนวน ๑ ชุด  
๒. คู่มือโครงการเพิ่มทักษะด้านอาชีพแก่นักเรียนครอบครัวยากจนที่ไม่ได้เรียนต่อหลังจบการศึกษามัธยมศึกษา จำนวน ๑ เล่ม

ตามหนังสือที่อ้างถึง กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นได้แจ้งให้จังหวัดขับเคลื่อนการดำเนินงานตามกรอบและแนวทางการร่วมมือตามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือระหว่างผู้ตรวจการแผ่นดินกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องโครงการเพิ่มทักษะด้านอาชีพแก่นักเรียนครอบครัวยากจนที่ไม่ได้เรียนต่อหลังจบการศึกษามัธยมศึกษา และได้แจ้งให้จังหวัดประชาสัมพันธ์เว็บไซต์การดำเนินโครงการเพิ่มทักษะด้านอาชีพแก่นักเรียนครอบครัวยากจนที่ไม่ได้เรียนต่อหลังจบการศึกษามัธยมศึกษาให้หน่วยงาน คณะกรรมการขับเคลื่อนโครงการฯ และผู้ปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องตลอดจนผู้สนใจทราบ ความละเอียดแจ้งแล้ว นั้น

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ได้รับแจ้งจากสำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดินว่า จากการติดตามผลการดำเนินการตามโครงการเพิ่มทักษะด้านอาชีพแก่นักเรียนครอบครัวยากจนที่ไม่ได้เรียนต่อหลังจบการศึกษามัธยมศึกษาในจังหวัดต่าง ๆ พบว่าองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหลายแห่งยังไม่ทราบแนวทางปฏิบัติในการสนับสนุนโรงเรียนมัธยมศึกษาหรือโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษาในพื้นที่ที่จะนำนักเรียนกลุ่มเป้าหมายไปศึกษาดูงาน และเข้ารับการอบรมที่สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัด หรือสถานที่คณะกรรมการระดับจังหวัดกำหนด จึงขอความร่วมมือดำเนินการ ดังนี้

๑. แจ้งสำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่ดำเนินการตามขั้นตอน และระยะเวลาที่กำหนดตามปฏิทินที่จังหวัดต้องดำเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ และคู่มือโครงการเพิ่มทักษะด้านอาชีพแก่นักเรียนครอบครัวยากจนที่ไม่ได้เรียนต่อหลังจบการศึกษามัธยมศึกษา โดยการดำเนินการตามกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้อง รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย
๒. การนำนักเรียนกลุ่มเป้าหมายไปศึกษาดูงานและเข้ารับการอบรมที่สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัด หรือสถานที่ที่คณะกรรมการขับเคลื่อนโครงการเพิ่มทักษะด้านอาชีพแก่นักเรียนครอบครัวยากจนที่ไม่ได้เรียนต่อหลังจบการศึกษามัธยมศึกษาระดับจังหวัดกำหนด ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นพิจารณาสนับสนุนงบประมาณโดยถือปฏิบัติ ดังนี้

/๒.๑ กรณี...

๒.๑ กรณี องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นผู้ดำเนินการจัดฝึกอบรมตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๕๗ ข้อ ๔ ซึ่งกำหนดว่า “การฝึกอบรมบุคคลภายนอก” หมายความว่า การฝึกอบรมที่ผู้เข้ารับการฝึกอบรมเกินกึ่งหนึ่งมิใช่เจ้าหน้าที่ท้องถิ่น และข้อ ๗ กำหนดว่า โครงการหรือหลักสูตรการฝึกอบรมที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดหรือจัดร่วมกับหน่วยงานอื่น ต้องเป็นเรื่องที่อยู่ในอำนาจหน้าที่โดยคำนึงถึงความคุ้มค่าในการใช้จ่ายงบประมาณ โดยหากข้อเท็จจริงปรากฏว่า โครงการเพิ่มทักษะด้านอาชีพแก่นักเรียนครอบครัวยากจนที่ไม่ได้เรียนต่อหลังจบการศึกษาภาคบังคับ เป็นอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นก็สามารถจัดทำโครงการฝึกอบรมอาชีพให้แก่ นักเรียนครอบครัวยากจนที่ไม่ได้เรียนต่อหลังจบการศึกษาภาคบังคับของโรงเรียนในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และโรงเรียนสังกัดอื่นในเขตพื้นที่รับผิดชอบขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้ และหากโครงการฝึกอบรมได้กำหนด กิจกรรมหรือหลักสูตรให้มีการดูงานก่อน ระหว่างหรือหลังการฝึกอบรม หากครูและนักเรียนสามารถนำความรู้ที่ได้รับ จากการเดินทางไปศึกษาดูงาน ณ สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัด หรือสถานที่ ที่คณะกรรมการขับเคลื่อนโครงการดังกล่าวกำหนด มาปรับใช้เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตหรือเพิ่มประสิทธิภาพในการ ปฏิบัติงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นก็สามารถเบิกค่าใช้จ่ายในการไปศึกษาดูงานของครูและนักเรียนตามระเบียบ ดังกล่าวได้

๒.๒ กรณี สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัด หรือสถานที่ ที่คณะกรรมการขับเคลื่อนโครงการดังกล่าวกำหนด เป็นผู้ดำเนินการฝึกอบรม องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ไม่สามารถเบิกค่าใช้จ่ายสำหรับนักเรียนในการเดินทางไปเข้ารับการฝึกอบรม ณ สถานที่ดังกล่าวข้างต้นได้ เนื่องจากค่าใช้จ่ายสำหรับบุคคลภายนอก ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๕๗ ข้อ ๔ กำหนดว่า “การฝึกอบรมบุคคลภายนอก” สามารถเบิกจ่ายได้เฉพาะกรณีที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นผู้จัดเท่านั้น

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

ขอแสดงความนับถือ



(นายประยูร รัตนเสนีย์)

อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

กองส่งเสริมและพัฒนากิจการศึกษาท้องถิ่น

กลุ่มงานส่งเสริมการจัดการศึกษาท้องถิ่น

โทร. ๐-๒๒๕๑-๙๐๐๐ ต่อ ๕๓๑๒ โทรสาร ต่อ ๒๑๘

ผู้ประสานงาน นางนิภาวัลย์ เพ็ชรผึ้ง โทร. ๐๘-๑๙๒๕-๐๓๑๖



คู่มือโครงการเพิ่มทักษะด้านอาชีพ



# ด่วนที่สุด

3

ที่ ผผ ๑๓/๒๕๖๒



สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน  
ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ  
อาคารรัฐประศาสนภักดี ชั้น ๕  
๑๒๐ ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง  
เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ ๑๐๒๑๐

๓ ธันวาคม ๒๕๖๒

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
เลขที่ 64543
วันที่ - 6 ธ.ค. 2562
เวลา

เรื่อง ทารือแนวทางการสนับสนุนการดำเนินโครงการเพิ่มทักษะด้านอาชีพ

เรียน อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

อ้างถึง หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๑๖.๓/ว๓๙๐๐ ลงวันที่ ๒๕ กันยายน ๒๕๖๒

สิ่งที่ส่งมาด้วย ปฏิทินที่จังหวัดต้องดำเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓

ตามหนังสือที่อ้างถึง กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นได้มีหนังสือ เพื่อแจ้งผู้ว่าราชการจังหวัด เพื่อขอความร่วมมือจังหวัดทุกจังหวัดดำเนินการตามกรอบและแนวทางการร่วมมือ และแจ้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทุกแห่ง ความละเอียดทราบแล้ว นั้น

สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน ขอเรียนว่า ผู้ตรวจการแผ่นดินได้ติดตามผลการดำเนินการตามโครงการเพิ่มทักษะด้านอาชีพแก่นักเรียนครอบครัวยากจนที่ไม่ได้เรียนต่อหลังจบการศึกษาระดับมัธยมศึกษา หรือโรงเรียนขยายโอกาสฯ ในพื้นที่ที่จะนำนักเรียนกลุ่มเป้าหมายไปศึกษาดูงานและเข้ารับการอบรมที่สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานหรือสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัด ตามปฏิทินการดำเนินโครงการฯ ของจังหวัด ซึ่งอาจเป็นอุปสรรคต่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการสนับสนุนโรงเรียนและครูแนะแนวที่จะดำเนินการกิจกรรมดังกล่าว

สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน จึงใคร่ขอความร่วมมือจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นในการซักซ้อมแนวทางปฏิบัติขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการให้การสนับสนุนโรงเรียนมัธยมศึกษา หรือโรงเรียนขยายโอกาสฯ ในพื้นที่ที่จะนำนักเรียนกลุ่มเป้าหมายฯ ไปศึกษาดูงานและเข้ารับการอบรมที่สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน หรือสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัด ตามปฏิทินการดำเนินโครงการฯ ของจังหวัดไปยังทุกจังหวัด และสำเนาแจ้งสำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดินทราบ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาดำเนินการต่อไป และขอขอบคุณในความร่วมมือที่จะได้รับจากท่าน  
มา ณ โอกาสนี้

กลุ่มงานส่งเสริมการจัดการศึกษาท้องถิ่น
เลขที่ 1821
วันที่ - 6 ธ.ค. 2562
เวลา

ขอแสดงความนับถือ

(นายกีรป กฤตธีรานนท์)  
รองเลขาธิการ ปฏิบัติการแทน  
เลขาธิการสำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน

กองส่งเสริมและพัฒนา การจัดการศึกษาท้องถิ่น
เลขที่ 7416
วันที่ - 6 ธ.ค. 2562
เวลา

สำนักตรวจสอบหน้าที่ของรัฐ

โทร. ๐ ๒๑๔๑ ๙๒๒๗

โทรสาร ๐ ๒๑๔๓ ๘๓๗๔

www.ombudsman.go.th

# ปฏิทินที่จังหวัดต้องดำเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

